

# THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT

## BÀI GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 2

Năm học: 2024 – 2025

**Chủ điểm: “Mừng Đảng – Mừng Xuân”**

**I. Thời gian giới thiệu:** Giờ chào cờ ngày - 02 - 2025

**II. Người giới thiệu:** Lớp 4A5

**III. Đối tượng nghe:** Học sinh và giáo viên toàn trường

**IV. Địa điểm giới thiệu:** Sân trường Tiểu học Đoàn Kết

**V. Hình thức giới thiệu:** Hoạt cảnh

Bảng tin phòng thư viện

Trong giờ đọc sách của học sinh

**VI. Âm nhạc:** Hoàng Ngọc Ánh

**VII. Viết bài:** Lưu Thanh Tâm

**VIII. Phụ trách:** Hồ Thúy Hoa

**IX. Điểm sách:**

**X. Thông tin thư mục:** *Cuốn Sách “Kể chuyện Đào Duy Từ”* - Hải Vy - NXB:

Lao Động, 201 - 28tr; 15x21cm

**XI. Nội dung:** (có đính kèm)

*Kính thưa các thầy giáo, cô giáo!*

*Các bạn học sinh thân mến!*

Mùa xuân đến, khi sắc hoa rực rỡ là dịp nhân dân ta kỷ niệm ngày trọng đại - Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02/1930 - 03/02/2025. Mỗi chúng ta hãy nhìn lại lịch sử, nhìn lại những cống hiến của ông cha ta đã dày công xây dựng coi đó là bài học, là kinh nghiệm quý báu cho bản thân. Đến với buổi giới thiệu sách hôm nay, Thư viện Trường Tiểu học Đoàn Kết cùng bạn đọc tìm hiểu cuốn sách: *“Kể chuyện Đào Duy Từ”*, sưu tầm Hải Vy:

Với khổ : 15x21cm

Bề dày : 28 trang

NXB : Lao Động

*“Kể chẵn trâu kỳ dị”*

*Chớp mắt được một lúc lâu, khi tỉnh giấc vẫn thấy cậu con trai ngồi bên đĩa đèn dầu đọc sách, bà Quán Hán ca cảm:*

*Thôi khuya lắm rồi, đi ngủ đi con ạ. Con thức đêm nhiều, độ này gây xẹp đi rồi đấy.*

*Đào Duy Từ lễ phép:*

*Thưa mẹ, xin mẹ cứ an giấc, mẹ tuổi già cần phải nghỉ ngơi, còn con đang sức trẻ, có thức khuya một chút cũng không sao mẹ ạ.*

*Nhưng mà con học để làm gì mới được cơ chứ. Triều đình có cho con những người làm nghề hát xướng đi thi đâu, học làm gì cho mất công.*

*Cha của Đào Duy Từ là Đào Tá Hán, nguyên làm quản giáp đoàn hát triều đình, sau lên chức Linh quan coi đội nữ nhạc thời Lê Anh Tông. Theo lệ của chúa Trịnh đặt ra, con nhà ca xướng không được quyền thi cử.*

*Bà quản Hán tiếc cho tài học của con, bèn thu gom vay mượn tiền bạc đến nhờ viện xã trưởng xã Hoa Trai, đổi họ Đào của con theo cha thành họ Vũ của mẹ, mong sao Duy Từ được dự kì thi Hương sắp tới. Viên xã trưởng thấy người vợ góa của Đào Tá Hán còn nhan sắc, nên nhận lời và ra điều kiện nếu xong việc phải lấy hẳn.*

*Đào Duy Từ dự khoa thi Hương năm 1953 đời vua Lê Thanh Tông và đỗ Á nguyên (thứ hai). Cậu được mẹ khuyến khích dự tiếp kì thi Hội. Lúc này Duy Từ 21 tuổi.*

*Thấy việc đổi họ cho Duy Từ đi thi đã xong xuôi, xã trưởng bèn đòi bà quản thực hiện giao ước tái giá về làm vợ mình. Bà quản Hán cứ lẩn tránh, chối khéo.*

*Viên xã trưởng tức giận, đem chuyện trình bày với tri huyện Ngọc Sơn, vốn là chỗ thân quen, để nhờ áp lực quan trên bắt mẹ Duy Từ phải thực hiện giao ước.*

*Viên tri huyện biết chuyện liền lập tức mật báo lên trên. Lúc này Duy Từ đang dự kì thi Hội. Bài Từ làm rất hay...*

*Triều đình sau khi biết chuyện, truyền lệnh xuống xóa ngay tên Vũ Duy Từ, hủy bỏ bài thi, lột hết mũ áo được ban, bắt ngay để tra xét....*

*Luật lệ thời đó quy định xử phạt rất nặng những ai dám phạm quy chế thi cử... Vì thế, ngay sau đó, Đào Duy Từ đã bị giam giữ, xét hỏi.*

*Ở quê, mẹ Từ cũng không tránh khỏi sự truy xét. Bà vừa lo cho tình mạng của con, vừa oán giận sự khắc nghiệt, bất công của triều đình, nên đã ốm nặng rồi qua đời.*

*Duy Từ biết tin mẹ mất, nhưng không được về chịu tang, thương cảm quá thành bệnh ngày càng nguy kịch.*

*Trong thời gian Đào Duy Từ gặp cảnh ngộ éo le này, chúa Nguyễn Hoàng...đang làm chuyến du hành ra Bắc...nên tình cờ nghe được chuyện kể về tài năng và số phận hẩm hiu của người học trò nghèo Đào Duy Từ, chúa đem lòng ái mộ...*

Đào Duy Từ đã giúp chúa Nguyễn ổn định và phát triển vùng đất miền trong, mở mang bờ cõi đất nước ta như thế nào. Để biết rõ hơn mời quý thầy cô và các bạn cùng tìm đọc cuốn sách: “Kể chuyện Đào Duy Từ” mang số đăng ký cá biệt TKT 3174. Cuốn sách trong bộ sách “Gương sáng muôn đời” nhiều tập kể về những nhân vật lịch sử như: Kể chuyện Cao Thắng, Kể chuyện Nguyễn Phi Ý Lan, Kể chuyện Phan Đình Phùng...

Bạn đọc thân mến! Nội dung sách chọn lọc những câu chuyện gần gũi và thân thuộc nhất. Với mong muốn giúp người đọc, đặc biệt là các em thiếu nhi có thêm hiểu biết về các nhân vật lịch sử qua nhiều thời kỳ..

*Cám ơn quý thầy cô và các bạn đã chú ý lắng nghe phần giới thiệu sách của tập thể lớp 4A5.*

*Bài hát: “Hành khúc đội thiếu niên tiên phong Thành phố Hồ Chí Minh”*

**PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

**NHÂN VIÊN THU VIỆN**

**Nguyễn Văn Tuấn**

**Lưu Thanh Tâm**